

# มันฮัจญ์สะลัฟของอิหม่ามอะหมัด “ห้ามโต้เถียงกับพวกบิดอะฮ์, ห้ามนั่งร่วมกับพวกบิดเบือนหลักการ”

เรียบเรียงโดย เซคอบุคอดียะฮ์ अबดุลวาฮิด มักตะบะฮ์สะละฟียะฮ์  
แปลโดย อุบัยสมิน [ 24 สิงหาคม 2564 ]

อิหม่ามอะหมัด บิน ฮันบัล -ร่อฮิมะฮ์ฮุลลอฮ์- กล่าวว่า "รากฐานสุนนะฮ์ ณ ที่พวกเรานั้น คือ การละทิ้งจากการโต้เถียงและนั่งร่วมกับ(หัวโจก)พวกตามอารมณ์(อะฮ์ลุลอะฮ์ วา)"

ท่าน อัล-อัลลามะฮ์ อะหมัด อันนัจมี -ร่อฮิมะฮ์ฮุลลอฮ์- อธิบายเพิ่มเติมว่า : หลักฐานของ คำพูดนี้มาจากคำรัสของอัลลอฮ์ -ซุบฮานะฮูวะตะอะลา-

وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا

“และแน่นอนอัลลอฮ์ ได้ทรงประทานลงมาแก่พวกเจ้าแล้วในคัมภีร์ นั้นว่า เมื่อพวก เจ้าได้ยินบรรดาโองการของอัลลอฮ์ โองการเหล่านั้นก็ถูกปฏิเสธศรัทธา และถูกเหยียดหยัน ดังนั้นพวกเจ้าจงอย่านั่งร่วมกับพวกเขา จนกว่าพวกเขาจะพูดคุยกันในเรื่องอื่น จากนั้น มิเช่นนั้นแล้ว ท่านก็เหมือนพวกเขา...” (ซูเราะฮ์อันนิสาอ : อายะฮ์ที่ 140)

และจากหะดีษของท่านนบี -ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม- ได้กล่าวว่า "ผู้ใดก็ตามที่ได้รับ ทราบเกี่ยวกับการมาของดัจญาล เขาจงเลี่ยงไปให้ไกลเถิด ขอสาบานด้วยอัลลอฮ์ว่า แท้จริง จะมีคนเข้าไปหามัน โดยที่เขาคิดว่าตัวเอง เป็นผู้ศรัทธาหนักแน่น(ไม่หลงกล ได้ง่ายๆ)แต่สุดท้ายแล้ว เขาก็จะเชื่อฟังปฏิบัติตามต่อความคลุมเคลือที่ดัจญาลนำมา" (อะหมัด 19896, อุบูดาวูด 4319, หะดีษศอฮิหฺ)

อิหม่ามอิบน์ บัตฏะฮะฮ์ (เสียชีวิตปีฮิจเราะฮ์ที่ 387, เราะฮิมะฮ์ฮุลลอฮ์) ได้อธิบายเพิ่มเติม ว่า : นี่เป็นคำพูดของศาสนทูต-ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม- ท่านเป็นผู้สัจจริง และเป็น บ่าวผู้ศรัทธาของอัลลอฮ์ โอ้..มุสลิมทั้งหลาย พึงระวังเถิด ! อย่าปล่อยให้ผู้ใดในหมู่พวก ท่าน ต้องหลงผิดไปกับคำพูดที่ดูดีมีเหตุผล - จนมอบความไว้วางใจแก่เขาผู้นั้น ว่าเป็นคน มีความรู้ที่ถูกต้องในหลักศรัทธา และคิดว่าศาสนาของเขาจะปลอดภัยไม่ตกไปสู่อันตราย

ด้วยการไปนั่งร่วมกับหัวโจกพวกตามอารมณ์(อะฮ์ลุลอะฮ์วา). บางคนกล่าวกันว่า **"ฉันจะไปหาพวกบิดอะฮ์ และจะโต้แย้งกับเขา และฉันจะดึงเขาออกจากแนวทางหลงผิดนั้น"** ซึ่งพวกบิดอะฮ์เป็นพิตนะที่ร้ายแรงกว่าตัจญาลเสียอีก. คำพูดของพวกเขาติดเชื่อง่ายกว่าโรคเรื้อน และแผดเผาหัวใจได้ง่ายกว่าเปลวไฟที่ลุกช่วง ฉันได้พบผู้คนมากมายซึ่งก่อนหน้านี้เคยด่าทอและสาปแช่งพวกบิดอะฮ์ ในวงสนทนาต่างๆ จากนั้นพวกเขาก็ไปนั่งร่วมกับพวกบิดอะฮ์ และหมายมั่นว่าจะสอนในสิ่งที่ถูกต้องแก่พวกเขา และโต้แย้งกับพวกเขา. แต่พวกบิดอะฮ์มิได้ละความพยายามในการผูกมิตร(และแสดงความนอบน้อม)ต่อพวกเขา ซ้ำยังหลอกลวง และมีกลยุทธ์อันแยบยล จนสามารถโน้มน้าวพวกเขา ให้กลายเป็นพวกเดียวกันได้" (ดู อัลอิบานะฮ์ 2/470)

รายงานจากท่านอนัส บิน มาลิก (เสียชีวิตปีฮิจเราะฮ์ที่ 92,เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ) กล่าวว่า มีชายคนหนึ่งมาหาท่าน และพูดกับท่านว่า "โอ้..อับู ฮัมซะฮ์! ฉันได้พบกับคนกลุ่มหนึ่ง ซึ่งพวกเขาปฏิเสธการชาฟาอะฮ์ ในวันกียามะฮ์ และการลงโทษในหลุมศพ"(ซึ่งเป็นความเชื่อที่หลงผิด) ท่านอนัส จึงได้กล่าวว่า **"คนพวกนี้จอมมูสา,อย่าได้นั่งร่วมกับพวกเขา"** (รายงานในอัล-อิบานะฮ์ ของอิบนุ บัตฏะฮ์. 2/448,408)

รายงานจากท่านอิบนุ อับบาส -เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา- กล่าวว่า **"อย่าได้นั่งร่วมกับอะฮ์ลุลอะฮ์วา (พวกอารมณ์นิยมเหนือหลักการ) เพราะการนั่งร่วมกับพวกเขาจะทำให้หัวใจป่วย"** คำพูดนี้รายงานโดย อัลอานูรียีในอัซซารีอะฮ์ (1/196 หมายเลขที่ 139) ในบทว่าด้วย "การโต้เถียงและวิพากษ์วิจารณ์กันในเรื่องศาสนาที่น่าตำหนิ" เช่นเดียวกับในรายงานของท่านอิบนุ บัตฏะฮ์ ในอัล-อิบานะฮ์ตุลกุบรอ ในบทที่ว่าด้วย "เตือนให้ระวังการคบค้าสมาคมกับผู้ที่หัวใจป่วยและอิหม่ามบกพร่อง"

อิหม่าม อบุลญาวาฮิ อาวซุ บิน อับดุลลาหุ อัรรอเบียอะอู (เสียชีวิตปีฮิจเราะฮ์ที่ 83, เราะฮิมะฮุลลอฮ์) ปราชญ์ตาบิอีนรุ่นอาวุโส กล่าวว่า **"การมีเพื่อนบ้านเป็นลิง เป็นหมู ย่อมดีสำหรับฉัน มากกว่าการมีเพื่อนบ้านเป็นอะฮ์ลุลบิดอะฮ์"** (อัล-ลาลิกายี, 1/148,หมายเลข 213)

ท่านฟุฎัยล์ อิบนุ อียาด (เสียชีวิตปีฮิจเราะฮ์ที่ 189, เราะฮิมะฮุลลอฮ์) กล่าวว่า **"อย่าได้นั่งร่วมกับพวกบิดอะฮ์ เพราะฉันกลัวว่าคำสาปแช่ง(จากพระผู้อภิบาล) จะประสบกับท่านด้วย"** (อัล-ลาลิกายี 1/155 หมายเลข 262, อิบนุ บัตฏะฮ์ 5/460 หมายเลข 441 บัรบาฮารี หน้า 143,170)

อิหม่ามอัดดารีมีย์ รายงานในหนังสือมุก็อดดีมะฮ์ของท่าน (1/120 หมายเลข 379) บทว่า ด้วย "จงออกห่างจากพวกตามอารมณ์ พวกบิดอะฮ์ และละทิ้งการโต้เถียงกับพวกเขา" ความว่า มีชายสองคนมาหาท่านมุฮัมมัด อิบน์ ซิรีน (เสียชีวิตปีฮิจเราะฮ์ที่ 110, เราะฮิมะฮ์สุลลอลฮ์) และพูดว่า "โอ้ท่านออบูบักร เรามาคู่กันชักหน่อยได้ไหม?" ท่านตอบกลับไปที่ว่า "ไม่" พวกเขาพูดต่อไปว่า "ถ้าอย่างนั้นให้เราอ่านให้ท่านฟัง ชักอายะฮ์หนึ่งจากคำภีร์ของอัลลอฮ์ ได้ไหม?" ท่านตอบกลับไปที่ว่า "ไม่มีทางเด็ดขาด, พวกท่านจะหยุดพูดและเดินไปจากตรงนี้ หรือให้ฉันไปจากตรงนี้" จากนั้นชายทั้งสองก็กลับไป, มีบางคนถามว่า "โอ้...ท่านออบูบักร มันจะเกิดความเสียหายอะไรกับเพียงแค่พวกเขาอ่านอายะฮ์หนึ่งจากคำภีร์ของอัลลอฮ์ให้ท่านฟัง" ท่านตอบว่า "แท้จริง ฉันกลัวว่า ที่พวกเขาอ่านกรูอ่านเพียงหนึ่งอายะฮ์นั้นให้ฉันฟังแล้วเกิดความไขว้เขว ซึ่งมันอาจจะฝังไปในหัวใจของฉัน" และยังมีปรากฏในอัซซารีอะฮ์ ของอิหม่าม อัลอัจญรี 1/191, หมายเลข 127 อะซฮ์ 44 และ อัลลาลิกายี ในบทว่าด้วย "จากคำพูดของท่านนบี -ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลิม- ในการห้ามโต้เถียงในเรื่องราวของศาสนา กับพวกอูตริบิดอะฮ์"

รายงานจากท่านอับดุล รุซซัค บิน ฮามาน อัศซานนาอีย อัล-ยามานี (เสียชีวิตปีฮิจเราะฮ์ที่ 211, เราะฮิมะฮ์สุลลอลฮ์) กล่าวว่า อิบรอฮีม บิน มุฮัมมัด บิน ออบู ยะฮ์ยา พูดกับฉันว่า "ฉันเห็นพวกม้าวูตาซีละฮ์จำนวนมากอยู่ร่วมกับท่าน(ในเมืองที่ท่านอาศัยอยู่)" ฉันจึงตอบว่า "ใช่แล้ว, พวกเขาก็อ้างว่าฉันเป็นพวกเดียวกับพวกเขา" เขาจึงถามว่า "ท่านจะไม่เข้ามาในร้านนี้หรือ เพื่อฉันจะได้สนทนากับท่าน?" ฉันจึงตอบไปที่ว่า "ไม่เป็นไรหรอก" เขาถึงถามว่า "ทำไมหรือ?" ฉันก็ตอบไปที่ว่า "เพราะหัวใจนั้นเป็นสิ่งที่อ่อนแอ และศาสนาไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครสามารถเอาชนะผู้อื่นได้ในวงสนทนา" (อัล-อิบานะตุล กุบรอ, 2/446 หมายเลข 401 และ อัล-ลาลิกายี หมายเลข 249)

มุบัซซิบ บิน อิสมาอิล อัลฮาลาบี (เสียชีวิตปีฮิจเราะฮ์ที่ 200, เราะฮิมะฮ์สุลลอลฮ์) กล่าวว่า "จากท่านอับดุลรอฮมาน บิน อัมรุ อัลเอาซาอีย (เสียชีวิตปีฮิจเราะฮ์ที่ 157, เราะฮิมะฮ์สุลลอลฮ์) กล่าวว่า "มีชายคนหนึ่งกล่าวว่า ฉันเคยนั่งร่วมกับชาวสุนนะฮ์ และนั่งร่วมกับพวกบิดอะฮ์ด้วย" ท่านอัลเอาซาอีย จึงตอบกลับไปที่ว่า "ชายผู้นี้ปรารถนาจะทำให้เท่ากันหรือปะปนกัน ระหว่างความจริงและความเท็จ" (อัล-อิบานะตุล กุบรอ 2/246 หมายเลขที่ 430)

# สายตาอันเฉียบขาด

อัล-อัลลามะฮ์ ร่อเบียฮุ บิน ฮาดิย อัลมัดคอลลี (หะฟิซอฮ์ลลอฮ์) กล่าวว่า :

"ตั้งนั้น เราขอตัดเตือนเยาวชนทั้งหลาย ให้ระวัง อย่าได้นั่งร่วมกับพวกอะฮ์ลุลอะฮ์วา และคบค้าสมาคมกับพวกเขา อย่าได้เอามาเป็นมิตรสหาย หรือไว้ใจพวกเขา, มีบทเรียนมากมายจากชนยุคก่อน, ที่พวกเขาตกหลุมพรางทางความคิด โดยที่พวกเขาคิดว่าตนเองสามารถไปชี้แนะพวกหลงผิดเหล่านั้นได้ และหวังให้พวกเขาจะกลับตัวกลับใจจากความเฉไฉ, ความหลงผิดนั้น แต่แล้วเขาก็เกิดข้อคลุมเครือ , สับสน และไม่แน่ใจ จนสุดท้ายก็กลายเป็นพวกบิตอะฮ์ สิ่งนี้เคยเกิดขึ้นบนประวัติศาสตร์ในอดีตช่วงยุคต้นของอิสลาม เคยเกิดขึ้นกับลูกชายของศอฮาบะฮ์ ที่ไว้ใจต่ออับดุลลอฮ์ บิบนุ ชะบะฮ์ (ผู้ก่อตั้งกลุ่มชีอะฮ์) จนสุดท้ายก็ตกไปสู่ความหลงผิด, หรือลูกชายของศอฮาบะฮ์และตาบิอีน ที่พวกเขาไปไว้ใจต่ออัลมุคัฏร์ อิบนุ อุบัยด์ และสุดท้ายก็ตกไปสู่ความหลงผิด.

แม้กระทั่งในปัจจุบัน ยังมีผู้สนับสนุนนักเรียกร้องทางการเมืองที่หลงผิด, หัวใจบิตอะฮ์ และสุดท้ายผู้คนที่ตกหลุมพรางของพวกหลงผิดนั้น

ยังมีผู้คนเช่นนี้อีกมากมาย ฉะนั้นยกตัวอย่างเรื่องราวของอิมรอน อิบนุ ฮิตตอน. ที่เคยเป็นชาวอะฮ์ลุลสุนนะฮ์ และไปหลงเสน่ห์หญิงสาวจากพวกเคาะวาริจญ์. โดยเขาตั้งใจว่าจะแต่งงานกับนาง และหวังจะดะวะฮ์นางมาสู่แนวทางสุนนะฮ์ แล้วเมื่อได้เขาแต่งงานกับนาง นางก็ทำให้เขาตกไปสู่บิตอะฮ์ แทนที่จะได้ดะวะฮ์นางตามที่หวังไว้ แต่กลับหลงผิดเสียเอง มีผู้คนมากมายที่อ้างว่าตนอยู่ในมันฮัจญ์สะละฟีย และกล่าวกันว่า "ฉันจะไปร่วมคบค้าสมาคมกับพวกบิตอะฮ์ เพื่อที่จะดะวะฮ์พวกเขา" แต่แล้วก็ตกไปอยู่ในแนวทางของพวกเขาเสียเอง.

อับดุรรอฮ์มาน อิบนุ มุลญิม และ อิมรอน อิบนุ ฮิตตอน - ทั้งสองเคยเป็นชาวสุนนะฮ์ และสุดท้ายตกไปสู่ความหลงผิด. ซึ่งความชั่วร้ายของอับดุรรอฮ์มาน อิบนุ มุลญิม นำไปสู่การสังหารท่านอะลี และความชั่วร้ายของอิมรอน อิบนุ ฮิตตอน นำไปสู่การยกย่องชมเชยการสังหารท่านอะลี

เขาได้ร้ายกลอนยืดยาวเพื่อยกย่องสรรเสริญอิบนุ มุลญิม [ผู้สังหารท่านอะลี บิน อบีตอลิบ]

บารอกัลลอฮ์ฟีก. และท่านอับดุลรอซซาก อัซซาอานีย์ (เสียชีวิตปีฮิจเราะฮ์ที่ 200,เราะฮิ มะฮ์ซูลอฮ์) ปราชญ์แห่งหะดีษ ก็เคยหลงกล นักอิวาดะฮ์ผู้ถ่อมตน ผู้มักน้อยในดุ ลยา(ซุฮ์ด) นามว่าญะฟัร อิบน์ ซุลัยมาน อัลดุบాయిย์ คบกันจนเป็นสหายใกล้ชิด และ สุดท้ายก็กลายเป็นพวกชีอะห์

หรือเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นกับอบู ซัร อัล-ฮารอวีย์ ท่านเคยเป็นผู้รายงานหะดีษศอฮีย์ และเป็นปราชญ์ในสาขาหะดีษผู้เลื่องลือ.แต่ได้รับข้อคลุมเครือจากคำพูดของอัล-ดาร์ุกุก ตินีย์ ที่ท่านเคยยกย่องสรรเสริญอัลบะกีลานีย์. เขาได้ยึดข้อคลุมเครือนี้ สุดท้ายก็ตกหลุม พรางของพวกอะซาอิเราะฮ์ จากนั้นเขาเลยกลายเป็นนักเรียกเผยแพร่ของพวกอาซาอิ เราะฮ์. ด้วยเหตุนี้ทำให้ความเชื่ออาซาอิเราะฮ์เผยแพร่ไปทั่วแคว้นอาหรับมัฆริบ(แอฟริกา เหนือ,มอรอคโค, ฯลฯ) ผู้คนในมอรอคโค ล้วนมาหาทำความรู้จักและผูกมิตรกับเขา ทำให้เขาสามารถสอดแทรกความเชื่ออะซาอิเราะฮ์ไปสู่คนเหล่านั้น พวกเขายอมรับ โดยที่ไม่รู้ตัว โดยคิดว่านั้นเป็นมันฮัจญ์สะละฟีย์

ท่านนบี -ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม- กล่าวว่า

من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئاً ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزارهم إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيئاً

**"ผู้ใดเชิญชวนผู้อื่นไปสู่แนวทางที่ถูกต้อง เขาจะได้รับผลบุญเท่ากับผลบุญของผู้ที่ ปฏิบัติตามคำเชิญชวนของเขา โดยที่ผลบุญของเขาเหล่านั้นไม่ได้ขาดหายไปแต่ ประการใด และผู้ใดที่เชิญชวนสู่ความหลงผิด เขาจะได้รับบาป เช่นเดียวกับผู้ที่ปฏิบัติ ตามคำเชิญชวนเขาในความผิดบาปนั้น ไปจนถึงวันกียามะฮ์ โดยไม่ได้ขาดหายไปแต่ ประการใด"** บันทึกโดยมุสลิม

ท่านอัลบัยฮะกียกี้เคยหลงกลกับพวกบิตอะฮ์ เช่นเดียวกับท่านอิบนุ เฟาร็อก และคนอื่นๆ ท่านเคยเป็นปราชญ์ผู้มีชื่อเสียงในด้านหะดีษ แต่แล้วก็กลายเป็นพวกอาซาอิเราะฮ์

เป็นไปได้ที่มันจะเกิดขึ้นกับคนโง่เขลาที่มั่นใจในตัวเอง และหลงกลด้วยสิ่งนั้น เนื่องจาก เขาไม่มีความรู้พอที่จะปกป้องตัวเอง. ด้วยเหตุนี้ เขาจึงมีโอกาสดตกเป็นพวกบิตอะฮ์ มากกว่าปราชญ์ที่เราได้ยกตัวอย่างไป เป็นร้อยเท่า.

ปัจจุบันก็มีตัวอย่างให้เห็นมากมาย บางคนที่เราทราบว่าเขาเคยอยู่ในแนวทางสะลัฟ แต่ เมื่อเขาไปอยู่ร่วมกับพวกบิตอะฮ์ ทำให้เขาหลงผิด, เพราะพวกบิตอะฮ์ มีวิธีการต่างๆ,

มีแรงจูงใจ, มีแนวทาง และรูปแบบต่างๆ บางครั้ง ก็อาจเป็นแนวทางที่ชั่วร้ายเหมือนครั้ง  
ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ซึ่งไม่มีทางรู้ได้. ทุกวันนี้ พวกบิโอะฮ์ ยังคงใช้วิธีการและแนวทาง  
เหล่านี้ หลอกลวงผู้คน หนึ่งในวิธีการที่พวกบิโอะฮ์นำมาใช้ในยุคนี้ คือ การที่พวกเขาพูด  
ว่า "ท่านสามารถอ่านหนังสือ[ของใครก็ได้] และเลือกเอาเฉพาะที่ถูกต้อง และทิ้งส่วนที่  
เป็นเท็จเสีย" ซึ่งมีเยาวชนมากมายที่ไม่รู้เลยว่าสิ่งไหนเป็นความจริงและสิ่งไหนเป็นความ  
เท็จ พวกเขาไม่สามารถแยกแยะระหว่างความจริงและความเท็จได้ ทำให้เขาต้องตกไปสู่  
ความเท็จ โดยคิดว่านั้นเป็นสัจธรรม และพวกเขาปฏิเสธสัจธรรม โดยคิดว่านั้นเป็นความ  
เท็จ สิ่งเหล่านี้ได้บิดพลิ้วสายตาของพวกเขา ดังที่ท่าน ฮุคัยฟะฮ์ ได้กล่าวว่า

إن الضلالة كل الضلالة أن تنكر ما كنت تعرف, وتعرف ما كنت تنكر

**"ความหลงผิดอย่างแท้จริงนั้น คือการที่ท่านปฏิเสธในสิ่งที่ท่านเคยยอมรับมาก่อน  
และกลับไปยอมรับในสิ่งที่ท่านเคยปฏิเสธไว้"**

ดังนั้น ท่านจะพบว่าสิ่งนี้ยังเกิดขึ้นในหมู่สะละฟียะฮ์ ด้วยความประสงค์ของอัลลอฮ์  
บรรดาคนมิสกิน[คนไม่รู้] ที่ผินหลังให้แนวทางสะลัฟ และหันมาต่อต้านชาวสุนนะฮ์ สิ่ง  
ที่เคยชั่วร้าย เขากลับมองว่ามันดี และสิ่งที่ดีเขากลับมองว่ามันชั่วร้าย. นี่คือการหลง  
ผิดอย่างแท้จริง ฉะนั้น เราจึงขอตัดเตือนบรรดาเยาวชน ให้ระวังจากการหลอกลวงของ  
พวกบิโอะฮ์ อย่าได้วางใจต่อพวกเขา"

การสรรเสริญทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ พระเจ้าผู้สร้างแห่งสากลโลก และขอ  
ความสันติ และความจำเริญจากอัลลอฮ์ จงประสบแต่ท่านนบีมุฮัมมัด วงศาคุณาญาติ  
ของท่านและบรรดาอัครสาวกของท่าน.

แหล่งที่มาบทความ : <https://salafythai.com/7286>



**ช่องทางการติดตามและรับความรู้ข่าวสาร**  
เพจ : ชมรมอัสซะละฟียูน, มัรคัซอับนุตตัยมียะฮ์,  
สำนักพิมพ์อรรอซีฮ์, ฟัตวาไทย, เพื่อนร่วมแนวทางสะลัฟ